

HỘI THÚ Y HÀ NỘI

15 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Cần Xuân Bình
Hội Thú y Hà Nội

Hội Thú y thành phố Hà Nội được thành lập theo QĐ số 5807/ QĐ-UB ngày 23/8/2002 của UBND Thành phố Hà Nội, là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện hoạt động trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật thú y, sản xuất cung ứng thuốc, vật tư và dịch vụ thú y.

Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết, giúp đỡ nhau nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật và nghiệp vụ chuyên môn, tuyên truyền phổ biến các kiến thức, chuyên giao công nghệ, nhằm góp phần phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, góp phần phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa quy mô lớn và ngăn chặn những dịch bệnh từ động vật lây lan sang người, thiết thực góp phần bảo vệ môi trường sinh thái trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Để hoạt động của Hội theo đúng quy định của pháp luật, Hội đã xây dựng quy chế hoạt động và được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 2841 / QĐ-UB ngày 02/5/2013 của UBND thành phố Hà Nội

Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, được sự chỉ đạo trực tiếp của Hội Thú y Việt Nam, Liên hiệp các Hội KHKT Hà Nội, đặc biệt là Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội, từ chỗ ban đầu chỉ có trên 300 hội viên, đến nay đã có trên 1500 hội viên hoạt động trong lĩnh vực thú y ở tất cả các xã, phường, thị trấn tại 30 quận, huyện, thị xã. Trong quá trình hoạt động, Hội đã phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thú y Hà Nội, các Công ty chăn nuôi và sản xuất thuốc thú y trên địa bàn thành phố làm tốt việc phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, hướng dẫn và chuyên giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật... góp phần thúc đẩy chăn nuôi của thành phố phát triển, đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Một số kết quả hoạt động nổi bật của Hội là:

1. Công tác củng cố và phát triển tổ chức hội, đổi mới phương thức hoạt động

- Đã kết nạp cơ bản các thành viên làm công tác thú y trên địa bàn thành phố, đến nay đã có trên 1500 Hội viên sinh hoạt tại 31 Chi hội tại 30 quận, huyện, thị xã và văn phòng Chi cục Thú y (100 %

quận, huyện đã thành lập Chi hội). Phần lớn các Chi hội trưởng là Trạm trưởng Trạm Thú y .

- Hàng tháng các Chi hội tổ chức sinh hoạt lồng ghép với các buổi giao ban của Trạm Thú y, để đánh giá kết quả hoạt động trong tháng và đề ra kế hoạch nhiệm vụ tháng tiếp theo. Trong điều kiện kinh phí của Hội hạn chế, đây là mô hình hoạt động có hiệu quả thể hiện sự gắn kết, phối hợp giữa hoạt động của Hội với Cơ quan quản lý nhà nước về thú y giúp hoạt động của Hội phong phú, có chất lượng trong điều kiện kinh phí Hội khó khăn.

2. Công tác tuyên truyền, tập huấn, chuyên giao tiến bộ KHKT cho hội viên và nông dân

Chi hội đã phối hợp với các Công ty sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y định kỳ tổ chức tập huấn cho hội viên về các loại bệnh mới, thuốc mới, giúp nâng cao trình độ và cũng là dịp để các hội viên trao đổi kinh nghiệm chuyên môn. Hàng năm tổ chức 20 – 30 buổi tập huấn cho đội ngũ thú y viên cơ sở và người chăn nuôi về kỹ thuật chăn nuôi, các bệnh mới và biện pháp phòng trừ dịch bệnh; thường xuyên mời các chuyên gia của Khoa Thú y Đại học Nông nghiệp I, các Công ty thuốc thú y giới thiệu cho Hội viên các bệnh mới nổi và các tiến bộ kỹ thuật trong thú y để áp dụng.

- Tranh thủ sự hỗ trợ kinh phí của các công ty thuốc thú y : Thú y xanh, Navetco, Huphavet, công ty ĐTK.... tổ chức tập huấn chuyên môn về công tác phòng, chống dịch cho Hội viên Chi cục Thú y, và một số Chi hội tại các vùng chăn nuôi trọng điểm....., với trên 1000 người tham dự hàng năm

Năm 2016 phối hợp với Hội Nông dân Thành phố tổ chức 5 lớp tập huấn cơ bản về công tác chăn nuôi thú y với thời gian 8 ngày cho Nông dân tại 5 xã thuộc 3 huyện Thạch Thất, Sóc Sơn, Mỹ Đức. Ngoài ra các Chi hội phối hợp các Trạm Thú y tổ chức 70 lớp tập huấn cho đối tượng là hội viên, người chăn nuôi, người kinh doanh buôn bán giết mổ về các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi, vệ sinh an toàn thực phẩm.... Tổng số người tham dự là: 3450 người.

Việc tổ chức tốt công tác tuyên truyền, tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT cho hội viên và nông dân đã góp phần đảm bảo an toàn dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố và từng bước kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.

3. Công tác chuyên môn kỹ thuật

Hội viên các Chi hội chủ yếu là nhân viên Chi cục Thú y đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực phòng, chống dịch bệnh và kiểm dịch – KSGM, cụ thể:

- Từ năm 2008 đến nay, dịch bệnh trên đàn vật nuôi diễn biến phức tạp trên địa bàn cả nước, đặc biệt là dịch cúm gia cầm A/H5N1, H5N7; dịch tai xanh trên đàn lợn, dịch lở mồm long móng gia súc...gây thiệt hại lớn về kinh tế - xã hội. Tuy nhiên trên địa bàn Thành phố Hà Nội, mặc dù là tỉnh, thành phố có số lượng đàn gia súc, gia cầm lớn nhất cả nước nhưng vẫn đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Các ổ dịch đều được phát hiện sớm, xử lý, khống chế, khoanh vùng, dập dịch nhanh, gọn theo đúng quy định không để lây lan ra diện rộng, được UBND thành phố và Bộ Nông nghiệp & PTNT đánh giá cao.

- Hàng năm tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm theo kế hoạch phòng chống dịch bệnh của UBND thành phố như Vắc xin lở mồm long móng gia súc, vắc xin dịch tả lợn, vắc xin dại cho đàn chó, vắc xin cúm gia cầm... đạt tỷ lệ tiêm 95 - 100 % so với kế hoạch.

Kết quả kiểm tra hiệu giá kháng thể sau tiêm phòng trên toàn thành phố đạt tỷ lệ bảo hộ theo quy định trên 80%. Nhiều huyện có tỷ lệ bảo hộ sau tiêm phòng cao lên tới 100%, điều đó khẳng định trình độ chuyên môn của Hội viên đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

- Hàng năm, Hội cùng Chi cục Thú y triển khai 6 đợt vệ sinh, khử trùng tiêu độc đại trà và cấp bổ sung hóa chất cho các đơn vị chủ động vệ sinh tiêu độc nơi nguy cơ cao.

- Phối hợp kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố. Triển khai đồng bộ công tác kiểm dịch - KSGM - kiểm tra VSTY trên địa bàn.

4. Các hoạt động khác

Ngoài công tác chuyên môn, các Chi hội đã phối

hợp với Trạm Thú y quan tâm chăm lo các quyền lợi về chính trị, tinh thần cho Hội viên; nhiều Chi hội đã quan tâm bồi dưỡng giới thiệu vào Đảng CSVN, tổ chức cho hội viên tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao lý luận chính trị, chuyên môn. Các chi hội đã tổ chức các phong trào thi đua và đề xuất các cấp chính quyền biểu dương, khen thưởng để động viên kịp thời phong trào tại đơn vị.

- 100 % Chi hội đã xây dựng quỹ hoạt động phục vụ việc thăm hỏi hiếu hỷ, ốm đau của Hội viên, tổ chức các ngày kỷ niệm; đã có 25/31 Chi hội đã tổ chức đi tham quan, nghỉ mát cho hội viên với nhiều hoạt động phong phú, tạo không khí vui tươi phấn khởi và gắn bó giữa các hội viên.

5. Hoạt động tư vấn, phản biện giám định xã hội

- Tham gia tư vấn phản biện các chương trình, dự án về chăn nuôi thú y, ví dụ năm 2016 tham gia cùng Đoàn MTTQ khảo sát tại huyện Chương Mỹ và Hoài Đức; Hội đã có văn bản đóng góp ý kiến về Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.

- Tham gia đóng góp ý kiến với Chi cục Thú y về các chương trình, kế hoạch phòng chống dịch cúm gia cầm và chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 – 2020.

Ngoài ra, Hội đã bố trí cho cán bộ tham gia đóng góp ý kiến vào các chương trình hoạt động chuyên môn của Chi cục Thú y.

Tóm lại, trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, tổ chức Hội ngày được kiện toàn, các Chi hội đã thường xuyên quan tâm phát triển hội viên, nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động của Hội. Gắn bó, phối hợp với Trạm Thú y là cơ quan quản lý nhà nước về thú y trên địa bàn; các công ty sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y để triển khai các hoạt động phù hợp, khả thi và có hiệu quả, hoàn thành được tôn chỉ mục đích của Hội. Hàng năm nhiều Chi hội, cá nhân đã được Hội Thú y Việt Nam, Liên hiệp KHKT thành phố và UBND thành phố, Sở Nông nghiệp & PTNT khen thưởng. Thành tích trên góp phần đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn vật nuôi, thúc đẩy chăn nuôi phát triển ổn định, bền vững, cùng với các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu kinh tế xã hội của thành phố giai đoạn 2011- 2016 ./.